

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมหกรรม 4 ภาค

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “ไม่มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 ภาคใต้ โดยมีหน่วยงานในสังกัด ทส. ออกนโยบายจัดบริการ “คลินิก ทส.” ให้บริการประชาชนในพื้นที่พร้อมให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน จากกรณาคำเนินการแก้ไขกฎหมาย 13 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของประเทศ

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าการจัดงานมหกรรมป่าไม้ภายใต้แนวคิด “ไม่มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ตลอดจนเครือข่ายภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงานใน 4 ภูมิภาค ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2562 โอกาสนี้ รว.ทส. ได้มอบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัลให้กับอาสาสมัคร พื้กษะทะเล (อสทล.) ดีเด่น มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนในท้องที่ จ.สุราษฎร์ธานี 5 ป่าชุมชน ได้แก่ 1. ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว 2. ป่าชุมชนบ้านถ้ำพิง 3. ป่าชุมชนบ้านวังศิลาตึกเรกสาร 4. ป่าชุมชนบ้านน้ำพุร้อน 5. ป่าชุมชนบ้านวังสาน เนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามโครงการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) มอบหนังสือกรรมธรรม์ผู้พิทักษ์ทางทะเล และมอบเข็มวัลย์ทะเลเชิงชีพ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนำเจ้าหน้าที่ ทส. นำมาจัดแสดงและตั้งจุดให้บริการ “คลินิก ทส.” เพื่อให้คำปรึกษา และรับเรื่องร้องเรียนในการให้บริการของหน่วยงาน ทส. เช่น เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม เรื่องไฟป่า การบริหารจัดการน้ำ แจกพบเห็นการลักลอบการทำร้ายสัตว์ป่า แจกการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เรื่องการแก้ไขกฎหมายมาตรา 7 และกฎหมายป่าชุมชน เรื่องการลงทะเบียนสวนป่า 4.0 ภายในงานเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจได้พบปะเจรจาทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนทั้งในด้านความรู้ และด้านการตลาด การจัดนิทรรศการ ตลาดนัดป่าไม้ การออกฐานผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ผลิตภัณฑ์ไม้จากสวนป่า การได้วาที่ระดับนักเรียน การประกวดร้องเพลงป่าไม้ในท้องที่ชิงเงินรางวัล การแสดงดนตรี ร้านค้าจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าของพิ้าคาบระหยัด ร้านค้าจำหน่ายกล้วยไม้พันธุ์ดี